

มติการประชุม
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๑๕(๖/๒๕๖๒)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณากำหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะ
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ต่อสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ทั้ง ๔ คณะ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ วรรคห้า กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยอาจเชิญผู้ได้รับการ
เสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้ จึงขอเสนอต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรด
พิจารณากำหนดแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
ทั้งนี้ หากเห็นควรให้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะ
ต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาจะได้ดำเนินการแจ้งผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการจัดทำกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวันประชุม
เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือกและแต่งตั้งคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

จึงเสนอต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรด
พิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย มาแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย (คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อัจฉรานนท์)
เลขานุการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา